

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ



บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
(Corporate Governance Policy)

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ "บริษัทฯ" ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งถือเป็นหัวใจในการสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเสริมสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ จึงดำเนินกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น และคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้เสียโดยรวม มีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้

บริษัทฯ จึงกำหนดแนวปฏิบัติและการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้สอดคล้องกับหลักการสากลของ Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) รวมทั้งแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมหลักการสำคัญใน 5 หมวด พร้อมทั้งจัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และทบทวน เพื่อให้บุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ ยึดถือและปฏิบัติตามอย่างครบถ้วนและยั่งยืน ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Right of shareholders)

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยไม่กระทำการใดๆ ที่จะเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ส่งเสริมสนับสนุน และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนในเรื่องต่างๆ ที่สมควรได้รับ โดยกำหนดให้มีการปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการใช้สิทธิดังกล่าวเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of shareholders)

คณะกรรมการบริษัท ได้กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติและปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดการขัดแย้งของผลประโยชน์หรือการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of stakeholders)

คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่มีตามกฎหมาย หรือข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ เพื่อให้สิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงิน ความแข็งแกร่งของกิจการ การรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and transparency)

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับคุณภาพของข้อมูล และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยได้กำกับดูแลให้การจัดทำและการเปิดเผยข้อมูล ทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงิน และที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เกิดความมั่นใจและได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน ตามข้อกำหนด กฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ และหน่วยงานกำกับดูแล

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (Responsibilities of the Board)

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานที่สำคัญของบริษัทฯ โดยพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและวางแผนการจัดการที่มีความเหมาะสม มีโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทที่เหมาะสมกับธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่า คณะกรรมการบริษัทได้บริหารงานและรับผิดชอบต่อผลของการปฏิบัติหน้าที่ของตนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ หน่วยงานทรัพยากรบุคคล และหน่วยงานกฎหมายของบริษัทฯ ทบทวนและปรับปรุงนโยบายฯ ฉบับนี้ ตามความจำเป็นและเหมาะสม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560



(ศ.ดร.ไพรัช รัชชพยงษ์)

ประธานกรรมการ

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)